

THÀNH PHỐ

Bứt phá giải ngân vốn đầu tư

Năm 2023, thành phố Thái Bình đạt tỷ lệ giải ngân 100% kế hoạch vốn, qua đó góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.



Nhờ giải ngân vốn đầu tư công tốt, công trình Trường Tiểu học Phúc Khánh dự kiến sẽ hoàn thành trước kế hoạch 3 tháng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Để đạt được con số giải ngân vốn đầu tư cao, thành phố triển khai nhiều giải pháp và làm một cách căn cơ, có lộ trình, kế hoạch. UBND thành phố yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan tập trung quyết toán các công trình hoàn thành nghiệm thu, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang thực hiện thi công. Nhanh chóng hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản để khởi công 100% danh mục khởi công mới. Chủ động rà soát,

điều hòa nguồn vốn các công trình. Những công trình không giải ngân vốn được đưa sang các công trình có khối lượng, có thể hoàn thành trong đợt điều chỉnh kế hoạch vốn cuối năm. Không để tình trạng công trình có vốn thì không làm được thì phải chờ vốn. Đồng thời, tích cực chỉ đạo, phối hợp, đón đầu các sở, ngành liên quan để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư. Tại tất cả các dự án liên quan đến đất đai, hỗ trợ GPMB đều được công khai, minh bạch. Quá trình

thủ hồi đất, lãnh đạo thành phố luôn lắng nghe để thấu hiểu nguyện vọng của người dân. Có lắng nghe người dân nói, có trực tiếp tiếp xúc với người bị thu hồi đất mới biết được lý do cơ bản vì sao người dân chưa giao mặt bằng, từ đó có giải thích, thuyết phục hợp lý, hợp tình, tạo sự đồng thuận từ phía người có đất bị thu hồi. Năm 2023, tổng kế hoạch vốn bố trí cho các dự án, công trình là 440 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2023, khối lượng thực hiện của các dự án, công trình đạt trên 493 tỷ đồng,

bằng 112,1% kế hoạch vốn; giá trị thanh toán, tạm ứng đạt gần 440 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch vốn. Đã có 31 công trình hoàn thành được bố trí vốn thanh toán, tạm ứng với số tiền trên 111 tỷ đồng, bằng 99,99% kế hoạch vốn; 46 danh mục công trình đang triển khai thực hiện, giá trị thanh toán, tạm ứng gần 328 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch vốn. Những ngày này, trên công trường thi công dự án Trường Tiểu học Phúc Khánh, không khí làm việc khẩn trương, sôi nổi. Theo bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng nhà trường thì tâm tư, nguyện vọng của thầy trò nhà trường cũng như mong muốn của các bậc phụ huynh đều ao ước con cháu của mình sẽ có một ngôi trường thực sự an toàn, hiện đại để các con yên tâm học tập. Bởi Trường đã xuống cấp từ nhiều năm qua, được sự quan tâm của thành phố đầu tư xây dựng cho thầy trò ngôi trường mới, sắp thành hiện thực, công trình đã được khởi công xây dựng từ tháng 7/2023. Ông Nguyễn Đăng Hiến, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hitech cho biết: Việc giải ngân vốn của chủ đầu tư đã tạo điều kiện cho nhà thầu tập kết máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu để đẩy nhanh tiến độ. Chúng tôi đang cố gắng hoàn thành

vượt tiến độ để bàn giao công trình đưa vào sử dụng trong tháng 3/2024, trước 3 tháng so với kế hoạch.

Năm 2024, thành phố dự kiến nguồn vốn đầu tư khoảng 550 tỷ đồng cho 82 dự án, công trình; trong đó có 32 công trình đang triển khai thực hiện, vốn bố trí trên 341 tỷ đồng, chiếm 62% tổng kế hoạch vốn. Để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2024, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, chủ đầu tư, UBND phường, xã quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu và các quy định của trung ương, của tỉnh về đầu tư công và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư việc thực hiện dự án, giải ngân các nguồn vốn, kịp thời ngăn chặn, kiên quyết xử lý những sai phạm trong đầu tư công ngay từ khi mới phát sinh. Thường xuyên cập nhật, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về đầu tư, xây dựng, đấu thầu nhằm nâng cao năng lực quản lý cho các chủ đầu tư, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện và quản lý đầu tư xây dựng công trình. Giao kế hoạch vốn đầu tư công sớm để các chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện; chủ động các giải pháp tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, GPMB. Tranh thủ tối đa các nguồn vốn từ cấp trên, đẩy nhanh tiến độ đầu tư giá trị quyền sử dụng đất các khu đất, tích cực khai thác các nguồn thu còn tiềm năng, phấn đấu thu ngân sách để tập trung nguồn vốn thực hiện các công trình hạ tầng đô thị.

MINH NGUYỆT

Xuất khẩu rau quả tăng đột biến tháng đầu năm



Ảnh minh họa

(vnexpress.net) Tháng 1, Việt Nam xuất khẩu rau quả đạt 459 triệu USD, tăng 89,2% so với cùng kỳ 2023.

Số liệu sơ bộ từ Hiệp hội Rau quả công bố dựa trên tính toán từ hải quan. Theo đó, đây cũng là tháng đầu năm có tăng trưởng cao nhất so với các năm trước đây. Xuất khẩu rau quả tháng đầu năm tăng mạnh do các sản phẩm sầu riêng, chuối, thanh long được Trung Quốc mua nhiều. Hiện các đợt lạnh liên tục khiến nguồn cung chuối nội địa của Trung Quốc hạn chế. Nhiệt độ xuống thấp, trái chuối trên cây bị bầm đen không bán được. Thị trường Trung Quốc khan hàng giúp hoạt động xuất khẩu chuối Việt Nam thuận lợi hơn.

Ngoài ra, giữa năm, thanh long Trung Quốc đổi dào, nay đang hết vụ. Theo truyền thống, người Trung Quốc rất thích dùng quả thanh long làm vật phẩm thờ cúng trong tết nên nhu cầu tăng cao. Mùa tiêu thụ thanh long của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc thường kéo dài từ đầu năm đến cuối tháng 5 hàng năm.

Hiện nay, chất lượng rau quả Việt Nam ngày càng được nâng cao và bảo đảm các tiêu chí vào nhiều thị trường. Trong chuyến thăm mới đây của Chủ tịch Tập Cận Bình, phía Trung Quốc cho biết sẽ mở thị trường cho nhiều loại nông sản tiềm năng của Việt Nam, gồm dưa tươi, sản phẩm trái cây đông lạnh, hoa quả có múi, bơ, na, roi của Việt Nam xuất sang nước này. Cũng trong chuyến thăm này, hai bên đã ký nghị định thư về xuất khẩu dưa hấu.

Ngoài Trung Quốc, Mỹ, EU cũng sắp mở cửa thêm cho nhiều loại trái cây Việt Nam. Nhà chức trách đang đàm phán mở cửa thị trường chanh leo sang Mỹ, Australia; bưởi sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ; sầu riêng sang Ấn Độ.

Khảo sát tại các thủ phủ trái cây thanh long, sầu riêng, chuối của Việt Nam. Hiện giá các sản phẩm này đang tăng cao do nguồn cung giảm. Giá thanh long ruột trắng loại 1 thu mua tại vườn có giá 16.000 đồng/kg. Sầu riêng dao động 90.000 - 110.000 đồng/kg.

VŨ THƯ

Chuẩn bị sản xuất vụ xuân

Vụ xuân năm 2024, huyện Vũ Thư phấn đấu gieo cấy 7.500ha lúa, trong đó lúa đại trà gieo cấy trước tết Nguyên đán Giáp Thìn. Để giành vụ xuân thắng lợi, nông dân trong huyện tập trung xuống đồng làm đất và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ sản xuất.

Vụ xuân năm 2024, huyện Vũ Thư phấn đấu lúa cấy máy chiếm 24% tổng diện tích. Cơ cấu giống lúa thuần chất lượng cao (Bắc thơm số 7, T10, Hương cốm 4, ĐH12, Đài thơm 8) chiếm 60 - 65%; giống lúa có tiềm năng năng suất cao, chất lượng gạo khá (Thiên ưu 8, BC15 kháng đạo ôn, TBR225, M1, TBR1) chiếm 35 - 40%. Huyện bố trí khung thời vụ gieo cấy trà lúa xuân sớm (dành cho diện tích thu hoạch lúa xuân trong trồng cây màu vụ hè hoặc gieo mạ cho vụ mùa) thời gian gieo mạ nên từ ngày 12 - 15/1, cấy cây mạ có từ 3 lá thật trở lên. Lúa xuân đại trà gieo cấy tập trung từ ngày 30/1 - 4/2. Kết thúc gieo cấy lúa xuân trước ngày 22/2.

Vụ xuân này, nông dân xã Vũ Vinh gieo cấy 200ha với các giống TBR225, Nhị ưu 838, T10, Bắc thơm. Ông Trần Đình Nhất, Giám đốc HTXNN Vũ Vinh cho biết: Đến nay, HTX đã hoàn thành nạo vét, khơi thông 32km mương máng nội đồng; cải tạo, nâng cấp 11 công trình trạm

bơm, cống đập, sẵn sàng phục vụ tưới, tiêu sản xuất vụ xuân. Nét mới ở vụ xuân này xã viên đã đầu tư mua 9 máy cấy các loại phục vụ cấy máy trên 50% diện tích toàn xã. HTX tạo điều kiện hơn 4.000m² mặt bằng giúp bà con thuận lợi khâu gieo, đất tơi máy cày, bừa chủ động máy móc, sẵn sàng làm đất sản xuất vụ xuân. Dự kiến nông dân gieo cấy làm 2 trà, trong đó đại trà tập trung từ ngày mùng 5 - 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn.

Bà Lê Thị Thu Hối, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cho biết: Vụ xuân năm 2024 được dự báo có nền nhiệt cao, thời tiết ẩm. Để phòng ngừa nguy cơ phát sinh sâu bệnh diện rộng gây hại lúa xuân, ngay từ khâu chuẩn bị sản xuất, Trạm đã chủ động phối hợp với các HTX tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ nghiêm để án sản xuất. Đất phải được cày sâu, bừa kỹ, mặt ruộng phẳng, thuận lợi cho việc gieo cấy, điều tiết nước, hạn chế sâu bệnh. Đối với các giống lúa có thời gian sinh trưởng dưới 110 ngày như Bắc thơm, T10, hương dẫn bà con gieo cấy từ ngày 15 - 20/2. Không cấy giống nhiễm bệnh đạo ôn nặng như BC15, Q5, TBR225 ở các ruộng chua, trũng. Khuyến cáo nông dân giữ ẩm cho cây mạ,

chủ động gieo mạ dự phòng để phòng thời tiết bất thuận. Đặc biệt, đây là thời điểm vàng để diệt chuột, các HTX và nông dân tập trung đánh bắt, hạn chế chuột phá hại lúa xuân.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Hiện nay, các địa phương, HTXNN đang tập trung công tác cung ứng giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ nông dân sản xuất vụ xuân. Trước khi diễn ra 2 đợt lấy nước phục vụ sản xuất vụ xuân, các địa phương chủ động hệ thống công trình trạm bơm, kênh mương, cống đập để lấy nước và dự trữ nước tốt. Khi có nước, bà con sẵn sàng huy động máy móc tiến hành làm đất phục vụ sản xuất, huyện tập trung tuyên truyền, vận động nông dân khẩn trương hoàn thành thu hoạch cây vụ đông, giải phóng mặt ruộng, dùng vôi bột vệ sinh, tiêu độc khử trùng ruộng diện tích ruộng không được cấy ải, phơi đất kỹ, tránh phát sinh, lây lan nguồn bệnh từ vụ đông sang vụ xuân.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện, nông dân huyện Vũ Thư sẵn sàng gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất, phấn đấu giành năng suất từ 70 tạ/ha trở lên.

QUỲNH LƯU



Nông dân Vũ Thư che phủ nilon tránh rét cho mạ nền.

LÀNG NGHỀ BÁNH ĐA DỤ ĐẠI

Tất bật vụ tết



Để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn, những ngày này, các gia đình ở làng nghề bánh đa Dụ Đại, xã Đông Hải (Quỳnh Phụ) luôn tất bật, huy động nhân lực, máy móc tập trung sản xuất với quyết tâm mang lại nguồn thu cao nhất.

Tăng tốc sản xuất

Có mặt tại cơ sở sản xuất bánh đa Quỳnh Côi, thôn Dụ Đại 1 do anh Hoàng Phó Nam làm chủ, ngay từ sáng, khoảng 20 lao động làm việc tại đây đã tất bật trong từng công đoạn từ tráng bánh, sắp bánh, phơi bánh, đóng gói... để kịp cho các chuyến hàng. Anh Nam chia sẻ: Năm nào cũng vậy, gần tết nhu cầu tiêu thụ bánh đa tăng nhiều so với ngày thường. Như năm nay, sản lượng bánh đa cung cấp ra thị trường tăng khoảng 20 - 30%. Để bảo đảm cung cấp đủ cho khách hàng, chúng tôi chủ động nhập thêm gạo, thuê thêm người và tăng thời gian làm. Thay vì duy trì 2 ca với 16 tiếng, gần tết, người lao động thay nhau làm việc 24/24 tiếng. Trung bình mỗi ngày với 8 máy thái bánh, cơ sở sản xuất khoảng 4 - 5 tấn bánh cung cấp ra thị trường. Bánh sản xuất ra đến đâu

khách hàng đến tận cơ sở lấy, nhờ đó doanh thu tăng, người lao động cũng có thu nhập ổn định.

Bà Lê Thị Khuyên, thôn Dụ Đại 1 cho biết: Làm việc tại cơ sở của anh Nam đến nay được 5 năm, giáp tết nhu cầu tiêu thụ tăng nên chúng tôi làm thêm giờ. Dù có vất vả hơn chút nhưng thu nhập cũng cao hơn. Trung bình mỗi tháng thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng, giúp cuộc sống của gia đình ổn định hơn.

Tại cơ sở sản xuất bánh đa Tân Tiến của anh Hoàng Phó Tứ và chị Ngô Thị Hà cũng tại thôn Dụ Đại 1, không khí làm việc những ngày giáp tết rộn rã hơn. Dù không đầu tư máy móc, chỉ nhận hàng về phơi và đóng gói song cơ sở của anh chị luôn duy trì khoảng 7 - 8 lao động để đáp ứng nhu cầu thị trường trong dịp tết. Chị Hà cho biết, vào những ngày giáp tết, gia đình luôn phải thuê thêm thợ làm mới cho đủ

bánh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trung bình mỗi ngày tiêu thụ khoảng 3 - 4 tấn bánh thành phẩm. Dù nhu cầu tăng nhưng gia đình cũng không dám nhận đơn hàng nhiều vì sợ không đủ bánh giao cho khách, do đó chị chỉ nhận đơn của mỗi quen để bảo đảm chất lượng. Theo chị Hà, năm nay giá gạo tăng nên lợi nhuận cũng không được cao song sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, không chỉ được người dân trong tỉnh và các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... ưa chuộng, sản phẩm của gia đình đã được nhiều thương lái đến đặt hàng đưa đi tiêu thụ tại thị trường các tỉnh miền Nam.

Chú trọng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm

Làng nghề bánh đa thôn Dụ Đại hiện có khoảng 100 hộ nhưng chỉ có khoảng 7 hộ tập trung sản xuất quy mô lớn với máy móc hiện đại. Trung

binh mỗi ngày cung cấp ra thị trường khoảng 30 tấn bánh, trừ chi phí các hộ đầu tư lớn lợi nhuận mang lại khoảng 6 - 7 triệu đồng/ngày, tạo việc làm ổn định cho bà con trong xã. Thu nhập cao, việc làm ổn định, song công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường tăng cường được địa phương và các gia đình chú trọng. Ông Bùi Văn Kiên, Chủ tịch UBND xã Đông Hải cho biết: Hàng năm trước tết Nguyên đán, lượng sản xuất bánh đa sợi tăng cao so với tất cả các mặt hàng để phục vụ nhân dân. Cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền tới các hộ bên cạnh tập trung sản xuất phải bảo đảm an toàn thực phẩm. Hầu hết các hộ gia đình ở làng nghề bánh đa thôn Dụ Đại đều đã áp dụng máy móc, thiết bị vào sản xuất với quy trình sản xuất khép kín.

Với cơ sở của anh Hoàng Phó Nam, sản phẩm bánh đa sợi của gia đình được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao nên việc giữ vững thương hiệu luôn được gia đình anh ưu tiên hàng đầu. Anh Nam cho biết: Trong 30 năm làm nghề, phương châm của gia đình là luôn lấy chất lượng sản phẩm và uy tín đối với khách hàng làm tiêu chí để phấn đấu. Thực tế, không phải khi tham gia sản phẩm OCOP, chúng tôi mới quan tâm đến chất lượng và quy trình sản xuất. Để theo kịp với nhu cầu thị trường, cơ sở của chúng tôi luôn có sự thích ứng phù hợp. Hiện tại, gia đình đầu tư 1,8 tỷ đồng mua máy tráng công suất lớn, nồi hơi, máy thái, xây dựng nhà xưởng khép kín. Việc lựa chọn nguyên liệu bảo đảm gạo phải ngon, khâu sản xuất phải an toàn, sạch sẽ. Nhờ đó, sản phẩm bánh đa sợi của gia đình luôn khẳng định được uy tín với khách hàng.

Trải qua hàng chục năm làm nghề và giữ nghề của nhiều thế hệ, nghề làm bánh đa sợi thôn Dụ Đại đã được lan truyền rộng rãi và có nguồn tiêu thụ lớn đến từ nhiều vùng. Cuộc sống của người dân Dụ Đại đang ngày càng đổi thay.

NGUYỄN CƯỜNG